

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2 : 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต/ตัวชี้วัด	รายงานผลการดำเนินงานโครงการ			(4) สถานะโครงการ	(5) หมายเหตุ
				(1) ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1	(2) ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2	(3) ปัญหาและอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)		
1. พันธกิจด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่เป็นเลิศ								
FON-Adm-R18	โครงการบริหารอัตราค่าสิ่งเพื่อขับเคลื่อนคณะพยาบาลศาสตร์สู่องค์กรสมรรถนะสูง	เพื่อบริหารอัตราค่าสิ่งเพื่อขับเคลื่อนคณะพยาบาลศาสตร์สู่องค์กรสมรรถนะสูง (ระดับคณะและวิทยาลัย)	ร้อยละ 100 ของโครงการ/กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนเพื่อบริหารอัตราค่าสิ่งของหน่วยงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนเพื่อบริหารอัตราค่าสิ่งของหน่วยงาน	1.วพบ.พุทธชินราช - จำนวนอาจารย์ไม่เพียงพอตามกรอบอัตราค่าสิ่ง ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการติดตามผลการพิจารณาการจัดสรรข้าราชการ โอนย้าย กับคณะพยาบาลศาสตร์ต่อเนื่อง และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 2.วพบ.สงขลา - คาดการณ์ว่า 6 เดือนหลัง อาจจะมีงบประมาณไม่เพียงพอ เนื่องจากค่าตอบแทน พทศ. ปรับจำนวนขึ้นจากเดิมที่ประมาณการไว้ ซึ่งจะปรับแผนต่อไปเพื่อให้เพียงพอต่อการเบิกจ่ายจริง 3.วพบ.ขอนแก่น - ผลการเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามแผนในส่วนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพระหว่างเดือน ตคพย.66 เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการขอต่อสัญญากองทุน และ ณ เดือน ธ.ค. 66 เป็นต้นไป ได้ทำการเบิกจ่ายแล้ว - ค่าตอบแทน พทศ.งดทำการเบิกจ่าย ตั้งแต่เดือน ธ.ค. 66 เป็นต้นไป เนื่องจาก มอ.มีเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งแล้วไม่สามารถเบิกค่าตอบแทน พทศ.ได้อีก ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายซ้ำซ้อน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
FON-Edu-R01	โครงการบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรี	เพื่อบริหารหลักสูตรบรรลุความสำเร็จตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนด	ร้อยละ 100 ของรายวิชาในหลักสูตรมีผลการดำเนินงานบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (CLO)	วิทยาลัยส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินงาน	วิทยาลัยส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินงาน	1.วพบ.ศรัทธาธรรม - สถานที่ตั้งสาขาขาดการบริหารจัดการ ครูจัดที่วิทยาลัยฯ เพื่อจัดการบริหารจัดการ และได้มีกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อนักเรียนที่สนใจจะได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ เช่น กิจกรรมเปิดบ้าน Open House การชมห้องปฏิบัติการของวิทยาลัย - การรับสมัครพบข้อร้องเรียนจากอาจารย์แนะแนว นักเรียน และผู้ปกครองผ่านทางไลน์และ open chat ในประเด็นความชัดเจนของการ MOU และผลการคัดเลือก 2.วพบ.สงขลา - การประชาสัมพันธ์หลักสูตรจริง ควรประชาสัมพันธ์ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตสุขภาพที่ 11 และเขตสุขภาพที่ 12 เพื่อให้ครูแนะแนว ผู้ปกครอง นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมรับฟังในคราวเดียวกัน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
FON-Edu-R02	โครงการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	เพื่อบริหารหลักสูตรบรรลุความสำเร็จตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนด	ร้อยละ 100 ของรายวิชาในหลักสูตรมีผลการดำเนินงานบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (CLO)	โดยภาพรวมของโครงการกำหนดจัดกิจกรรมจำนวน 9 กิจกรรม โดยมีอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ และการจัดการเรียนการสอน ส่วนอีก 7 กิจกรรม รอดำเนินการในไตรมาสที่ 2-3	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
FON-Edu-R03	โครงการบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล	เพื่อบริหารหลักสูตรบรรลุความสำเร็จตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนด	ร้อยละ 95 ของนักศึกษาสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	มีวิทยาลัยการเปิดรับสมัครคนและจัดการเรียนการสอนแล้วจำนวน 13 วิทยาลัย และอยู่ระหว่างดำเนินการเปิดรับสมัคร 16 วิทยาลัย โดยวพบ.พะเยาไม่มีการเปิดการเรียนการสอนผู้ช่วยพยาบาล	มีวิทยาลัยการเปิดรับสมัครคนและจัดการเรียนการสอนแล้วจำนวน 22 วิทยาลัย และอยู่ระหว่างดำเนินการเปิดรับสมัคร 7 วิทยาลัย	วพบ.ศรี่ง - เนื่องจากในปีการศึกษา 2566 เป็นการเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ซึ่งมีกระบวนการในการจัดทำและขออนุมัติหลักสูตรจากสภาการพยาบาล ทำให้ต้องมีกระบวนการเรียนการสอน การจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในการเข้าศึกษาไม่ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
FON-Edu-R04	โครงการการบูรณาการเรียนการสอนรายวิชากับพันธกิจอื่น	เพื่อส่งเสริมการบูรณาการเรียนการสอนรายวิชากับพันธกิจอื่น	ร้อยละ 100 ของโครงการ/กิจกรรมที่บูรณาการบรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.สรรพลทธิประสงค์ - วันที่ดำเนินการกิจกรรมประชาชนกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานมาเข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผน แต่ได้ตั้งกลุ่มไลน์กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายเป็นทั้งแบบ online และ onsite จึงได้มีดำเนินการกิจกรรมได้อย่างครบถ้วนทุกฐาน ประชาชนมีความพึงพอใจในการร่วมเรียนรู้ และมีความมั่นใจในการนำความรู้ไปปรับใช้ ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ๔.๘๗ และวางแผนมาบริการเพื่อการติดตามผลสัมฤทธิ์การปรับพฤติกรรมอีกครั้งในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.วพบ.อุตรดิตถ์ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 2.มีวพบ. 7 แห่ง ไม่ดำเนินการโครงการนี้ (พุทธชินราช, จันทบุรี, ขอนแก่น, ยะลา, พะเยา, ลำปาง, จักรีชัย)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต/ตัวชี้วัด	รายงานผลการดำเนินงานโครงการ			(4) สถานะโครงการ	(5) หมายเหตุโครงการ
				(1) ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1	(2) ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2	(3) ปัญหาและอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)		
FON-Edu-R05	โครงการพัฒนาคุณภาพการประเมินกระบวนการเรียนรู้และประเมินคุณภาพบัณฑิต	เพื่อพัฒนาคุณภาพการประเมินกระบวนการเรียนรู้และประเมินคุณภาพบัณฑิต (ระดับคณะและวิทยาลัย)	ร้อยละ 100 ของโครงการ/กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	ดำเนินการตามแผนที่กำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.มีวพบ. 2 แห่ง ไม่ดำเนินการโครงการนี้ (ยะลา, เพาะ)
FON-Edu-R06	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์พิเศษและอาจารย์ที่เสียนในแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ	เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์พิเศษและอาจารย์ที่เสียนในแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ (ระดับคณะและวิทยาลัย)	ร้อยละ 100 ของโครงการ/กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.วพบ.สงขลา ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 2. วพบ. ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากแผนการดำเนินงานอยู่ในไตรมาส 3 และ 4	1.วพบ.สงขลา - มีจำนวนพยาบาลที่เสียนในแหล่งฝึกเข้าร่วมโครงการอบรมน้อยกว่าจำนวนที่วางแผนไว้	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.มีวพบ. 3 แห่ง ไม่ดำเนินการโครงการนี้ (ยะลา, เพาะ, เพาะ)
FON-Edu-R07	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้และก้าวสู่วิชาชีพ	เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้และก้าวสู่วิชาชีพ (ปฐมวัยและประถมศึกษา) (ระดับคณะและวิทยาลัย)	ร้อยละ 100 ของโครงการ/กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.วพบ.สปร นครสวรรค์ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในไตรมาสนี้ 2.วพบ.สงขลา และวพบ.นพรัตน์วชิระ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วอยู่ระหว่างสรุปโครงการ 3.วพบ.ส่วนใหญ่มีแผนที่จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3	1.วพบ.ศรี - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีความพร้อมด้านวิชาการก่อนสำเร็จการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เมื่อโครงการนี้จะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพ และระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่เรียนอยู่ ซึ่งคณะพยาบาลจึงได้มีการปรับระยะเวลาเรียน ทำให้นักศึกษามีความพร้อมหรือความพร้อมก่อนเรียนในวิชาที่เกี่ยวข้อง ทำให้นักศึกษาเกิดความเบื่อหน่าย เกิดการเรียนไม่เต็มที่ 2.วพบ.สปร นครสวรรค์ - ขณะเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์กับส่วนกลาง ควรจัดให้มีกิจกรรมให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่เกษียณมีส่วนร่วมมากกว่านี้ 3.วพบ.สรรพยาอิสระ - เอกสารอธิบายของวิทยากรภายนอกที่สอนออนไลน์ค่าจ้างและอุปกรณ์ประกอบไม่พร้อม สื่อสภาพ ขอบเขตงาน เสียไม่ชัดเจน 4.วพบ.แม่ - มีการปรับเปลี่ยนวันเวลาในการจัดการเรียนตามวันเวลาของส่วนกลาง สบข ทำให้นักศึกษาเกิดความสับสน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
FON-Edu-R08	โครงการพัฒนาทักษะด้านวิชาการเสริมหลักสูตร	เพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาการเสริมหลักสูตร (เช่น บำเพ็ญประโยชน์ กีฬา ครัวสุขภาพ) (ระดับคณะและวิทยาลัย)	ร้อยละ 100 ของโครงการ/กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.วพบ.ขอนแก่น - มีการปรับกิจกรรมอาชีพสาขาให้สอดคล้องกับช่วงการจัดการเรียนการสอนสถาบันพระบรมราชชนก ทำให้มีการปรับในการดำเนินการด้านกิจกรรมบ่อยครั้ง และทำให้นักเรียนไม่สะดวกต่อการเรียน 2.วพบ.พุทธชิวราษฎร์ -งบประมาณจำกัดทำให้ต้องปรับรูปแบบการดำเนินการ และบางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ทุกคน เช่น กีฬาสถาบัน 3.วพบ.ราชบุรี - สบข มีการโอนเงินอุดหนุนการดำเนินการ ได้แก่ กิจกรรมกีฬา ให้กับวิทยาลัยสงฆ์สังฆการีจัดการกิจกรรม แลและ ครัวเรือนเงินสนับสนุนให้กับวิทยาลัยก่อนการดำเนินการ อย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อการเตรียมงานก่อนจัดการกิจกรรม 4.วพบ.สสส - สถานที่ในการแข่งขันและการร่วมกิจกรรมไม่สมบูรณ์ทำให้ต้องเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเนื่องจากสถานที่จัดการกิจกรรมอยู่ในสถานที่ให้บริการด้านสุขภาพ (โรงพยาบาล) อาจก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนการพักผ่อนของผู้ป่วย 5.วพบ.สปร นครสวรรค์ - ช่วงเวลาการจัดการเรียนการสอน และสถานที่ดำเนินการบางกิจกรรมไม่เหมาะสม และควรควรจัดการกับอุปกรณ์ที่ต่อเชื่อมกันในรูปแบบปฏิบัติการตั้งแต่แรก เพราะเป็นกิจกรรมที่ตนเองของความร่วมมือกัน จัดโอกาสให้นักศึกษานำผลงานเผยแพร่ต่อสาธารณะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
FON-Edu-R09	โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนเพื่อการเรียนรู้และบริการสำหรับนักศึกษาพยาบาล	เพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนเพื่อการเรียนรู้และบริการสำหรับนักศึกษาพยาบาล (สำหรับห้องสมุด หอพัก และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ)	วิทยาลัยมีจำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอต่อการใช้งานเพื่อการเรียนการสอน และบริการนักศึกษา	มีการดำเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามแผนที่กำหนดไว้	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.วพบ.เชียงใหม่ - ปัญหาคือราคาอุปกรณ์ไม่คงที่ 2.วพบ.พุทธชิวราษฎร์ - ตำราบางเล่มผู้ผลิตไม่มีตำราเป็น E-book และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
FON-Adm-R21	โครงการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน	เพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน	1) ร้อยละ 30 ของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สบข) 2) ร้อยละ 100 ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความต้องการ (IDP)	วิทยาลัยได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนตามแผนของวิทยาลัย	วิทยาลัยได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนตามแผนของวิทยาลัย	1.วพบ.พระจอมเกล้าพระบุรี - สถาบันพระบรมราชชนก ยังไม่มีระเบียบการลาศึกษาต่อของพนักงานสถาบันที่ชัดเจน ทำให้งานบริหารบุคคลไม่สามารถให้คำตอบเรื่องการศึกษาต่อได้	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.มีวพบ. 1 แห่ง ไม่ดำเนินการโครงการนี้ (กรุงเทพฯ)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต/ตัวชี้วัด	รายงานผลการดำเนินงานโครงการ			(4) สถานะโครงการ	(5) หมายเหตุ
				(1) ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1	(2) ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2	(3) ปัญหาและอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)		
FON-Adm-R22	โครงการบริหารงานทรัพยากรบุคคล	เพื่อบริหารงานทรัพยากรบุคคล (HRM: สรรหา บริหารภาระงาน บริหารอัตราค่าจ้าง)	สัดส่วนอัตราจัดอัตรากำลัง (ไม่เกิน 1: 6.99)	วิทยาลัยได้มีการบริหารงานทรัพยากรบุคคลในการสรรหาและบริหารอัตราค่าจ้างอาจารย์ตามภาระงาน	วิทยาลัยได้มีการบริหารงานทรัพยากรบุคคลในการสรรหาและบริหารอัตราค่าจ้างอาจารย์ตามภาระงาน	1.วพบ. สปส - มีพนักงานจ้างเหมาบุคลากรระหว่างปีงบประมาณ และไม่มีมีการคืนกรอบพนักงานให้กับงาน ภายในองค์กร 2.วพบ.สปบ.นครสวรรค์ - ไตรมาส 1 และ 2 ไม่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 5 การพัฒนาสุขภาพจิตตามอัตลักษณ์จริยธรรม SPRNW Moral Identity เพื่อสร้างสุขและวัฒนธรรมในการทำงาน จึงยังคงเหลือเงิน 9,565 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.มีวพบ. 1 แห่ง ไม่ได้ดำเนินการโครงการนี้ (พระปกเกล้าจังหวัดบุรี)
FON-Adm-R23	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการบริหารองค์กร	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าสาธารณูปโภค	ร้อยละ 80 ของบุคลากรมีความพึงพอใจในการบริหารงานอยู่ในระดับดี	วิทยาลัยมีการบริหารจัดการค่าสาธารณูปโภค ค่าฉันสิ้นเปลือง ค่าบริการอินเทอร์เน็ต และการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานตามพันธกิจ ตามแผนที่กำหนด	วิทยาลัยมีการบริหารจัดการค่าสาธารณูปโภค ค่าฉันสิ้นเปลือง ค่าบริการอินเทอร์เน็ต และการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานตามพันธกิจ ตามแผนที่กำหนด	1.วพบ.ตรัง - ค่าสาธารณูปโภคอยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากได้จัดสรรงบประมาณ 2567 ล่าช้า	อยู่ระหว่างดำเนินการ	วพบ.พระพุทธบาทจะดำเนินการในไตรมาสที่ 4
FON-Edu-501	โครงการพัฒนาหลักสูตรขยายจากสองระดับ (หลักสูตรใหม่ Dual/Second Degree)	เพื่อพัฒนาหลักสูตรขยายจากสองระดับ (หลักสูตรใหม่ Dual/Second Degree) (ระดับคณะ)	จำนวนหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรีที่ตอบสนองต่อความต้องการของระบบสุขภาพของประเทศ	อยู่ระหว่างการศึกษาความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียของหลักสูตรเพิ่มเติม	อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด	-	กำลังดำเนินการ	-
FON-Edu-501.1	โครงการ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA			อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	รอดำเนินการ	-
FON-Edu-502	โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับคณะ)	เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับคณะ)	จำนวนหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาคือตามผลตอบรับของระบบสุขภาพของประเทศ	มีการดำเนินการ ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาขยายจากสองระดับตามแนวทางการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Education) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ Program Learning Outcomes (PLOs) Breakdown ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ	มีการดำเนินการดังนี้ กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรขยายจากสองระดับบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์: วิทยาลัยการบรมราชชนนี ระหว่างวันที่ 25 - 27 เดือน มกราคม 2567 กิจกรรมที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรขยายจากสองระดับบัณฑิต: รายละเอียดหลักสูตร หมวดที่ 1-3 ระหว่างวันที่ 14 - 17 เดือนกุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมที่ 5 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรขยายจากสองระดับบัณฑิต: โครงสร้างและรายละเอียด หลักสูตรขยายจากสองระดับบัณฑิต หมวดที่ 1-3 ในวันที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 กิจกรรมที่ 6 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรขยายจากสองระดับบัณฑิต: การจัดทำร่าง มคอ.๒ รายละเอียดหลักสูตร ขยายจากสองระดับบัณฑิตสาขาต่างๆ หมวดที่ 1-9) ในวันที่ 16-18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567	-	กำลังดำเนินการ	-
FON-Edu-503	โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะหลักของบัณฑิตและอัตลักษณ์สถาบัน	เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษาเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ (ระดับคณะและวิทยาลัย)	ร้อยละ 100 ของนักศึกษามีสมรรถนะหลักของบัณฑิตและอัตลักษณ์สถาบันในระดับดีขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย>3.51)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.วพบ.สปบ.นครสวรรค์ - ไม่มีโครงการในแผนปฏิบัติการ แต่เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการเป็นประจำ (ไม่ใช้งบประมาณ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.วพบ.พระพุทธบาท - ดำเนินการในไตรมาสที่ 4 2.วพบ.พระปกเกล้าจังหวัดบุรี - ดำเนินการในไตรมาสที่ 3
FON-Edu-504	โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษาเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ	เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษาเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ (ระดับคณะและวิทยาลัย)	1) ร้อยละของนักศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหรือดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัย ครบทุกพันธกิจ 2) ร้อยละของนักศึกษามีความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.มีวพบ. 2 แห่ง ไม่ได้ดำเนินการโครงการนี้ (อุตรดิตถ์ และลำปาง) 2.วพบ.แพร่ - ดำเนินการในไตรมาสที่ 3 3.วพบ.สุรินทร์ - ดำเนินการในไตรมาสที่ 3 และ 4 4.วพบ.สขลา และสปส ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต/ตัวชี้วัด	รายงานผลการดำเนินงานโครงการ			(4) สถานะโครงการ	(5) หมายเหตุ
				(1) ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1	(2) ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2	(3) ปัญหาและอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)		
FON-Edu-S05	โครงการยกระดับการเรียนการสอนให้เข้าสู่การเรียนรู้สมัยใหม่และเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ	เพื่อยกระดับการเรียนการสอนให้เข้าสู่การเรียนรู้สมัยใหม่ และเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ (Transformation education, IPE, Simulation, ฯลฯ) (ระดับคณะและวิทยาลัย)	1) คะแนนเฉลี่ยทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาตามการรับรู้ของตนเอง เป็นไปตามเกณฑ์ของแต่ละชั้นปี 2) ทูกรายวิชาที่มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลที่ทันสมัยอย่างน้อย 1 หัวข้อการสอน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. พบเชิงใหม่ - การถ่ายทอดนโยบายโครงการยกระดับการเรียนการสอนให้เข้าสู่การเรียนรู้สมัยใหม่และเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิสู่การจัดการเรียนการสอนจากคณะผู้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร / อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาของวิทยาลัยยังไม่ชัดเจน - งบประมาณที่ได้รับบริหารจัดการไม่เพียงพอกับกิจกรรม - ท้องผูก ค่าราชการแพทย์และพยาบาลค่อนข้างมีราคาสูง และบางเชื้อเรื่องผลิตจำนวนมาก 2. พบตรง - กิจกรรมการพัฒนาศึกษาค้นคว้าและนักศึกษาด้านการออกแบบการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การ Design Thinking สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๔ แม้โครงการนี้จะมีประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษา แต่ระยะเวลาจัดโครงการอยู่ในช่วงระหว่างภาคปฏิบัติของนักศึกษาทั้งในและนอกสถานที่ทำให้นักศึกษาต้องเดินทางกลับมาเข้าร่วมโครงการ 3. พบ.สป.นครสวรรค์ - ไม่มีโครงการในแผนปฏิบัติการ แต่เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการเป็นประจำ (ไม่ใช่งบประมาณ) 4. พบ.พระปกเกล้า จันทบุรี ดำเนินการในไตรมาส 2 เร็วขึ้นแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. มีวพ. 2 แห่ง ไม่ดำเนินการโครงการนี้ (ลำปาง และอุตรดิตถ์) 2. วพ.สสส 3. วพ.สระบุรีไม่บรรจุในแผนปฏิบัติการ
FON-Edu-S06	โครงการพัฒนาอาจารย์สู่การเป็นครูมืออาชีพ	เพื่อพัฒนาอาจารย์สู่การเป็นครูมืออาชีพ (ระดับคณะและวิทยาลัย)	ร้อยละของอาจารย์ที่ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ระดับอุดมศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. มีวพ. 3 แห่ง ไม่ดำเนินการโครงการนี้ (พุทธชินราช สสส และมหาสารคาม) 2. วพ.ยะลา - ดำเนินการในไตรมาสที่ 3 3. วพ.สระบุรี ไม่บรรจุในแผนปฏิบัติการ 4. สป.นครสวรรค์ ทำภายใต้ R23
FON-Edu-S07	โครงการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษา ด้านการศึกษา ร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ (จีนและอาเซียนจากต่างประเทศ) (ระดับคณะและวิทยาลัย)	เพื่อพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาด้านการศึกษา ร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ (จีนและอาเซียนจากต่างประเทศ) (ระดับคณะและวิทยาลัย)	ร้อยละ 100 ของโครงการ/กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. วพ.สระบุรี ดำเนินการในไตรมาส 1 เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. มีวพ. 4 แห่ง ไม่ดำเนินการโครงการนี้ (พุทธชินราช ยะลา อุตรดิตถ์ พระปกเกล้าจันทบุรี) 2. วพ.สุรินทร์ - ดำเนินการในไตรมาสที่ 4 3. วพ.สงขลา ไม่บรรจุในแผนปฏิบัติการ 4. วพ.อุดรธานี - ดำเนินการในไตรมาสที่ 3
FON-Edu-S08	โครงการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในยุค Digital transformation	เพื่อพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในยุค Digital transformation	1. มีจำนวนทรัพยากรการศึกษาที่มีจำนวนเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการศึกษาทุกระดับ 2. มีหนังสือ ตำรา วารสาร ระบบสืบค้น และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สำหรับการจัดการศึกษาที่เพียงพอ และพร้อมใช้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. วพ.ชลบุรี - ยังคงมีการดำเนินการจัดหาทรัพยากรการศึกษา รวมทั้งหนังสือ ตำรา วารสาร ระบบสืบค้นและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามความต้องการของบุคลากรและนักศึกษาให้เพียงพอ และมีการซ่อมแซมบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. มีวพ. 7 แห่ง ไม่ดำเนินการโครงการนี้ (นครพนม นครราชสีมา สุรินทร์ ลำปาง สุราษฎร์ธานี อุตรดิตถ์ ขอนแก่น) 2. วพ.สงขลา ไม่บรรจุในแผนปฏิบัติการ
FON-Adm-S26	โครงการพัฒนา FON@PBRI Digital Leader, Digital Culture, & Digital Enterprise Architecture	เพื่อพัฒนาผู้นำด้านดิจิทัลวัฒนธรรมองค์กรด้านดิจิทัล และสถาปัตยกรรมองค์กรด้านดิจิทัล ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ การตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร และสนับสนุนการปฏิบัติงาน	1. ร้อยละ 80 ของบุคลากรผ่านการประเมินภาวะผู้นำด้านดิจิทัลในระดับดีขึ้น 2. จำนวนระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมพันธกิจหลักและการบริหารจัดการที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ มีความเป็นปัจจุบันพร้อมใช้ และเชื่อมโยงหน่วยงานทุกระดับกับสถาบัน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. พบ.สสส - ความล่าช้าในการขอเลขที่หนังสือ จากทาง สปช. ทำให้การดำเนินการเบิกจ่ายเงินในโครงการมีความล่าช้าตามไปด้วย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. มีวพ. 5 แห่ง ไม่ดำเนินการโครงการนี้ (นครราชสีมา สุรินทร์ ลำปาง พระพุทธบาท อุตรดิตถ์)
2. พันธกิจด้านการวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์								

ลำดับ	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต/ตัวชี้วัด	รายงานผลการดำเนินงานโครงการ			(4) สถานะโครงการ	(5) หมายเหตุ
				(1) ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1	(2) ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2	(3) ปัญหาและอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)		
FON-Res-R10	โครงการจัดการความรู้ผู้องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM for Learning organization)	เพื่อจัดการความรู้ผู้องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM for learning organization)	1. มีการจัดการความรู้ระดับวิทยาลัยได้องค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างน้อย 2 เรื่อง ด้านการวิจัย และด้านการผลิตบัณฑิต 2. มีองค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย ด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการบริหารจัดการ ได้รับการเผยแพร่ในเวทีการประชุมผลงาน อย่างน้อย 15 เรื่อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. พบ. เชียงใหม่ - กิจกรรม KM ด้านวิจัย ได้ดำเนินการจัดการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเขียนบทความวิชาการ บทความวิจัย ในรูปแบบออนไลน์ อาจารย์บางส่วนไม่สามารถเข้าร่วมการจัดการความรู้ได้ เนื่องจากมีภาระงานสอน นิเทศ และมีประชุมงานอื่นๆ รวมทั้งยังมีจำนวนบทความวิชาการ/บทความวิจัยที่มีการทบทวนอย่างเป็นระบบจำนวนน้อย 2. สป. นครสวรรค์ - กำหนดการไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีกิจกรรมของวิทยาลัยที่จัดภายหลังย้อนทบทวน (ตามแผนจะต้องจัด KM ครั้งที่ 2)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. มีวพ. 1 แห่ง ไม่ดำเนินการโครงการนี้ (พะเยา)
FON-Res-R11	โครงการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์ และการนำไปใช้ประโยชน์	เพื่อสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์ และการนำไปใช้ประโยชน์	1. จำนวนเงินทุนวิจัยทั้งหมด ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ มากกว่า 50,000 บาท 2. ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ต่อจำนวนอาจารย์ระดับชาติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. พบ. ราชบุรี - อาจารย์ยังเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอสนับสนุนทุนวิจัยยังมีน้อย 2. สป. นครสวรรค์ - กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการในการผลิตและเผยแพร่เลือกออกไป เนื่องจากวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมซ้อนและอาจารย์มีการนำเสนอภาคปฏิบัติจึงไม่มีเวลาในการผลิตผลงาน 3. พบ. พระปกเกล้าจันทบุรี ดำเนินการไปไตรมาส 2 เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. มีวพ. 1 แห่ง ไม่ดำเนินการโครงการนี้ (พะเยา)
FON-Res-R12	โครงการบูรณาการวิจัยร่วมกับพันธมิตรอื่น	เพื่อบูรณาการวิจัยร่วมกับพันธมิตรอื่น	ร้อยละ 100 ของโครงการ/กิจกรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. มีวพ. 18 แห่ง ไม่ดำเนินการโครงการนี้ (กทม, ตรัง, ลำปาง, นครศรีธรรมราช, สระบุรี, สป. นครสวรรค์, นพรัตน, พะเยา, พุทธชินราช, แพร่, ยะลา, ราชบุรี, สงขลา, สุราษฎร์, สุรินทร์, อุตรดิตถ์, พระปกเกล้าจันทบุรี, ศรีมหาสารคาม)
FON-Res-S09	โครงการ Research Plus	เพื่อหาทุนวิจัยภายนอกและพัฒนาจำนวนนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ	1) จำนวนเงินทุนวิจัยภายนอก 2) จำนวนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ที่ถูกอ้างอิงในฐานข้อมูลที่ได้รับยกยอมรับ 3) จำนวนนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2. สป. นครสวรรค์ - กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการในการผลิตและเผยแพร่เลือกออกไป เนื่องจากวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมซ้อนและอาจารย์เริ่มมีภาระงานสอนภาคปฏิบัติจึงไม่มีเวลาในการผลิตผลงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. มีวพ. 4 แห่ง ไม่ดำเนินการโครงการนี้ (พะเยา, แพร่, สระบุรี, ศรีมหาสารคาม)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต/ตัวชี้วัด	รายงานผลการดำเนินงานโครงการ			(4) สถานะโครงการ	(5) หมายเหตุ
				(1) ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1	(2) ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2	(3) ปัญหาและอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)		
3. พันธกิจด้านการบริการวิชาการและบริการด้านกายภาพ								
FON-Ser-R13	โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า/การใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ	เพื่อบริการวิชาการแบบให้เปล่า/การใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ (รวมถึงรางวัลเข็มแข็งของชุมชน)	1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดี 2. จำนวนชุมชนที่ได้รับประโยชน์จากการบริการวิชาการโดยชุมชนมีส่วนร่วม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. พบ. เชียงใหม่ - การกำหนดวันเวลาในการทำกิจกรรมกับทางชุมชน ต้องมีการประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายก่อนการดำเนินการกิจกรรมเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมที่ซ้ำซ้อนกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะสามารถทำให้ผลการดำเนินงานกิจกรรมบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. พบ. สปร. นครสวรรค์ - กิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการติดภาระกิจซ้อนกันหลายอย่าง และโรงเรียนปิดเทอม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. มีวพ. 4 แห่ง ไม่ดำเนินการโครงการนี้ (ตรัง, สปส, สระบุรี, พระปกเกล้า จันทบุรี) 2. พบ.แพร่ - ดำเนินการในไตรมาสที่ 3
FON-Ser-R14	โครงการบูรณาการงานบริการวิชาการร่วมกับพันธกิจอื่น	เพื่อบูรณาการงานบริการวิชาการร่วมกับพันธกิจอื่น (วิจัย และหรือเทช)	1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. มีวพ. 9 แห่ง ไม่ดำเนินการโครงการนี้ (กทพ, ขอนแก่น, นครพนม, แพร่, สปส, สปร. นครสวรรค์, สุราษฎร์, สุรินทร์, พระปกเกล้า จันทบุรี)
FON-Ser-S10	โครงการบริการวิชาการตรงใจ ทันสมัย และสร้างรายได้ (Insight, intrend, & income)	เพื่อบริการวิชาการตรงใจ ทันสมัย และสร้างรายได้ (Insight, intrend, & income)	1) ร้อยละ 5 ของอัตราเพิ่มของการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่น่าไปใช้เทียบกับปีที่ผ่านมา 2) ร้อยละ 70 ของหลักสูตรมีกรอบมีค่า NPS ระดับดีมากขึ้นไป 3) ร้อยละ 5 ของอัตราเพิ่มของเงินรายได้จากการบริการวิชาการเทียบกับปีที่ผ่านมา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. พบ. เชียงใหม่ - การจัดอบรมออนไลน์มีอุปสรรคการส่งสัญญาณภาพและเสียงในบางช่วงเนื่องจากการขัดข้องของระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตของผู้เข้าร่วมที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล 2. พบ. พระปกเกล้าจันทบุรี ดำเนินการในไตรมาส 2 เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. มีวพ. 1 แห่ง ไม่ดำเนินการโครงการนี้ (ชลบุรี)
FON-Ser-S11	โครงการคลินิกการพยาบาลฯ บริการสุขภาพเพื่อคนไทย	เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านวิชาการ/วิชาชีพที่มีความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาการ	จำนวนคลินิกบริการสุขภาพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เปิดให้บริการแล้ว จำนวน 2 วิทยาลัย ได้แก่ วพ.แพร่เปิดบริการคลินิกพยาบาลเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 และวพ. นครศรีธรรมราชเปิดให้บริการ 12 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีวิทยาลัยอีก 5 แห่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งคลินิก ได้แก่ วพ. ชัยนาท วพ. นครลำปาง วพ. สุราษฎร์ธานี และวพ. ศรีมหาสารคาม	1. พบ. สปร. นครสวรรค์ - กิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการติดภาระกิจซ้อนกันหลายอย่าง และโรงเรียนปิดเทอม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. มีวพ. 9 แห่ง ไม่ดำเนินการโครงการนี้ (กทพ, ตรัง, ยะลา, สปส, สุรินทร์, อุตรดิตถ์, พระปกเกล้าจันทบุรี, ชลบุรี, พระพุทธบาท)
FON-Ser-S12	โครงการสุขภาพดี วิถี สบช.	เพื่อเป้าหมายที่มี Health index ในระดับดี	1) ร้อยละของบุคลากร นักศึกษา และประชาชนในชุมชนเป้าหมายที่มี Health index ในระดับดี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. พบ. แพร่ - ดำเนินการในไตรมาส 2 เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
FON-Ser-S13	โครงการ Domestic and International Network Building to HPO	เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานตามพันธกิจ	จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานตามพันธกิจ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. พบ. สปร. นครสวรรค์ - การจัดสรรเวลาประสาน สปสข. และที่ศึกษาดูงานยังไม่ลงตัว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. มีวพ. 19 แห่ง ไม่ดำเนินการโครงการนี้ (ขอนแก่น, จักรวีจ, ตรัง, นครราชสีมา, นครพนม, พะเยา, แพร่, ยะลา, ราชบุรี, สงขลา, สปส, สระบุรี, สปร. นครสวรรค์, สุราษฎร์, สุรินทร์, อุตรดิตถ์, พระจอมเกล้าเพชรบุรี, พระปกเกล้าจันทบุรี, ศรีมหาสารคาม)
4. พันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม								
FON-Cul-R15	โครงการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาเพื่อสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย	เพื่อพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาเพื่อสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ 80 ของนักศึกษาและบุคลากรมีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พบ. ขอนแก่น - ระยะเวลาในการฝึกซ้อมการแสดงมีค่อนข้างจำกัด เนื่องจากนักแสดงบางส่วนเป็นนักศึกษา ทำให้การเวลาในการฝึกซ้อมไม่ตรงกัน และเนื่องจากมีการปรับแผนการดำเนินงานกิจกรรม จึงต้องมีการปรับงบประมาณให้สอดคล้องกันและสามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. มีวพ. 1 แห่ง ไม่ดำเนินการโครงการนี้ (นครพนม) 2. พบ. พระปกเกล้าจันทบุรี - ดำเนินการในไตรมาสที่ 3

ลำดับ	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต/ตัวชี้วัด	รายงานผลการดำเนินงานโครงการ			(4) สถานะโครงการ	(5) หมายเหตุ
				(1) ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1	(2) ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2	(3) ปัญหาและอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)		
FON-Cul-R16	โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของวิชาชีพการพยาบาล	เพื่อพัฒนาบุคลากรเพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของวิชาชีพการพยาบาล	ร้อยละ 80 ของนักศึกษาและบุคลากรมีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.วพบ.พระปกเกล้าจันทบุรี - ดำเนินการในไตรมาสที่ 3
FON-Cul-S14	โครงการสร้างสรรค์ปัญญาสู่สังคมด้านศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อส่งเสริมการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนานักศึกษา	เพื่อสร้างสรรค์ปัญญาสู่สังคมด้านศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อส่งเสริมการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนานักศึกษา	1) ร้อยละ 80 ของวิทยาลัยในสังกัดมีการบูรณาการการทำปฎิบัติวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยกับกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษาและ/หรือการบริหารวิชาการ 2) ร้อยละ 80 ของนักศึกษามีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.วพบ.นครราชสีมา - ดำเนินการในไตรมาส 2 เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.วพบ.พระปกเกล้าจันทบุรี - ดำเนินการในไตรมาสที่ 3
5. พันธกิจด้านการบริหารจัดการองค์ภายใต้หลักธรรมาภิบาล								
FON-Adm-R17	โครงการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัย/คณะพยาบาลศาสตร์	เพื่อบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร (AUNQA) มากกว่าหรือเท่ากับ 3	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.วพบ.แพร่ - ดำเนินการในไตรมาสที่ 4 2.มีวพบ. 1 แห่ง - ไม่ดำเนินการโครงการนี้ (พระปกเกล้าจันทบุรี)
FON-Adm-R19	โครงการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของวิทยาลัย/คณะพยาบาลศาสตร์	เพื่อจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.มีวพบ. 1 แห่ง - ไม่ดำเนินการโครงการนี้ (พระปกเกล้าจันทบุรี)
FON-Adm-R20	โครงการพัฒนาศูนย์ศึกษาอาศัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน	เพื่อพัฒนาศูนย์ศึกษาอาศัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน	ร้อยละ 80 ของบุคลากรมีความพึงพอใจในการบริหารงานองค์กรอยู่ในระดับดี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
FON-Adm-R24	โครงการการพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูงตามแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของคณะพยาบาลศาสตร์/วิทยาลัย	เพื่อพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูงตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์	ร้อยละ 80 ของบุคลากรมีความพึงพอใจในการบริหารงานอยู่ในระดับดี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.วพบ.อุดรดิตต์ - ดำเนินการในไตรมาส 2 เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
FON-Adm-R25	โครงการบริหารจัดการภายในคณะพยาบาลศาสตร์/วิทยาลัย	เพื่อบริหารจัดการภายในคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาลัยในสังกัด	ร้อยละ 80 ของบุคลากรมีความพึงพอใจในการบริหารงานอยู่ในระดับดี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.วพบ.อุดรดิตต์ - ดำเนินการในไตรมาส 2 เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.มีวพบ. 1 แห่ง - ไม่ดำเนินการโครงการนี้ (พระปกเกล้าจันทบุรี)
FON-Adm-S15	โครงการสรรหาบุคลากรเชิงรุก	เพื่อสรรหาบุคลากรเชิงรุก (แสวงหาบุคลากรพยาบาล ป.โท ตามกรอบสมรรถนะที่กำหนดในสถานพยาบาลภาครัฐภาคเอกชน	1) สัดส่วนอาจารย์ต่อ FTES เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (ไม่เกิน 1: 6.99) 2) ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่เป็นไปตามกรอบ FTE	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.มีวพบ. 18 แห่ง ไม่ดำเนินการโครงการนี้ (ชัยนาท, นครราชสีมา, นครศรีธรรมราช, นนทบุรี, พะเยา, พุทธชินราช, แพร่, ยะลา, สุรินทร์, อุดรดิตต์, พระปกเกล้าจันทบุรี, ศรีมหาสารคาม, ราชบุรี, สงขลา, สป.สปร.นครสวรรค์, สระบุรี)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต/ตัวชี้วัด	รายงานผลการดำเนินงานโครงการ			(4) สถานะโครงการ	(5) หมายเหตุ
				(1) ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1	(2) ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2	(3) ปัญหาและอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)		
FON-Adm-S16	โครงการบริหารขีดความสามารถบุคลากร	เพื่อบริหารขีดความสามารถบุคลากร	ร้อยละของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับของสถาบันที่ผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.มีวทบ. 21 แห่ง ไม่ดำเนินการโครงการนี้ (จักรีรัช, ชัยนาท, ตรัง, นครราชสีมา, นครศรีธรรมราช, ลำปาง, นพรัตน์, พะเยา, พุทธิชัยราช, แพร่, ยะลา, สุรินทร์, อุตรดิตถ์, พระจอมเกล้าพระบุรี, พระปกเกล้าจันทบุรี, ศรีมหาสารคาม, ราชบุรี,สงขลา, สปส,สปร นครสวรรค์, สระบุรี)
FON-Adm-S17	โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ	เพื่อพัฒนาบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ	1) ร้อยละ 100 ของบุคลากรได้รับการพัฒนาตามDP 2) ร้อยละของอาจารย์ที่ผ่านการประเมินตามกรมมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ระดับอุดมศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.วทบ.นครราชสีมา - ดำเนินการไปไตรมาส 2 เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.มีวทบ. 1 แห่ง ไม่ดำเนินการโครงการนี้ (ชัยนาท)
FON-Adm-S18	โครงการ การจัดการความก้าวหน้าของบุคลากร	เพื่อจัดการความก้าวหน้าของบุคลากร	ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.มีวทบ. 18 แห่ง ไม่ดำเนินการโครงการนี้ (จักรีรัช, นครราชสีมา, นครศรีธรรมราช, ลำปาง, นพรัตน์, พะเยา, พุทธิชัยราช, แพร่, ยะลา, สุรินทร์, อุตรดิตถ์, พระจอมเกล้าพระบุรี, พระปกเกล้าจันทบุรี, ศรีมหาสารคาม, ราชบุรี,สงขลา, สปส,สปร นครสวรรค์, สระบุรี)
FON-Adm-S19	โครงการพัฒนารูปแบบการสร้างความผูกพันองค์กรแบบเป็นหุ้นส่วน (Model of Partnership Employee Engagement)	เพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างความผูกพันองค์กรแบบเป็นหุ้นส่วน (Model of Partnership Employee Engagement)	1) ร้อยละของบุคลากรมีความผูกพันกับคณะในระดับสูง 2) ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานคณะในระดับดีขึ้นไป	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.มีวทบ. 21 แห่ง ไม่ดำเนินการโครงการนี้ (ขอนแก่น, จักรีรัช, ตรัง, นครราชสีมา, นครศรีธรรมราช, ลำปาง, นพรัตน์, พะเยา, พุทธิชัยราช, แพร่, ยะลา, สุรินทร์, อุตรดิตถ์, พระปกเกล้าจันทบุรี, ศรีมหาสารคาม, ราชบุรี,สงขลา, สปส,สปร นครสวรรค์, สระบุรี,พระจอมเกล้าพระบุรี)
FON-Adm-S20	โครงการ FON-PBRI Employee Smart Communication	เพื่อเพิ่มจำนวนช่องทางการสื่อสารและการตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคณะพยาบาลศาสตร์	1) จำนวนช่องทางการสื่อสารและการตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคณะพยาบาลศาสตร์ 3 ช่องทาง 2) ร้อยละ 80 ของผู้มีมีส่วนได้ส่วนเสียพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยและคณะพยาบาลศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.มีวทบ. 19 แห่ง ไม่ดำเนินการโครงการนี้ (ขอนแก่น, จักรีรัช, ตรัง, นครราชสีมา, ลำปาง, พะเยา, พุทธิชัยราช, แพร่, ยะลา, สุรินทร์, อุตรดิตถ์, พระปกเกล้าจันทบุรี, ศรีมหาสารคาม, ราชบุรี,สงขลา, สปส,สปร นครสวรรค์, สระบุรี,พระจอมเกล้าพระบุรี)
FON-Adm-S21	โครงการถ่ายทอดระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ	เพื่อถ่ายทอดระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ	1) ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในระดับดีขึ้นไป	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.มีวทบ. 20 แห่ง ไม่ดำเนินการโครงการนี้ (ขอนแก่น, จักรีรัช, นครราชสีมา, ลำปาง, นครศรีธรรมราช, นพรัตน์, พะเยา, พุทธิชัยราช, แพร่, ยะลา, สุรินทร์, พระปกเกล้าจันทบุรี, ศรีมหาสารคาม, ราชบุรี,สงขลา, สปส,สปร นครสวรรค์, สระบุรี,พระจอมเกล้าพระบุรี, อุตรดิตถ์)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต/ตัวชี้วัด	รายงานผลการดำเนินงานโครงการ			(4) สถานะโครงการ	(5) หมายเหตุ
				(1) ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1	(2) ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2	(3) ปัญหาและอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)		
FON-Adm-522	โครงการส่งเสริมบรรยากาศการทำงานเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล	เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการทำงานเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล	1) ร้อยละของบุคลากรที่มีความผูกพันกับคณะในระดับสูง 2) ร้อยละของบุคลากรที่มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานคณะในระดับดีขึ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.มีวพบ. 20 แห่ง ไม่ดำเนินการโครงการนี้ (ขอนแก่น, จักรวีชัย, นครราชสีมา, ลำปาง, นครศรีธรรมราช, นพรัตน์, พะเยา, พุทธชินราช, แพร่, ยะลา, สุรินทร์, พระปกเกล้าจันทบุรี, ศรีมหาสารคาม, ราชบุรี,สงขลา, สป.สปร นครสวรรค์, สระบุรี, พระจอมเกล้าเพชรบุรี, อุตรดิตถ์)
FON-Adm-523	โครงการพัฒนาคุณภาพคณะพยาบาลศาสตร์สู่การเป็นองค์กรที่มีการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)	เพื่อพัฒนาคุณภาพคณะพยาบาลศาสตร์สู่การเป็นองค์กรที่มีการดำเนินการที่เป็นเลิศ	ระดับความสำเร็จของคณะในการพัฒนาระบบและกลไกการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEX	มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์EdPEX ระยะเวลาที่ 1 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567	มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ EdPEX ระยะเวลาที่ 2 วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์และวางแผนจัดระยะเวลาที่ 3 วันที่9-11 เมษายน 2567	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.มีวพบ. 20 แห่ง ไม่ดำเนินการโครงการนี้ (ขอนแก่น, จักรวีชัย, ศรีง, นครราชสีมา, นครศรีธรรมราช, นพรัตน์, พะเยา, พุทธชินราช, แพร่, ยะลา, อุตรดิตถ์, สุรินทร์, ศรีมหาสารคาม, ราชบุรี,สงขลา, สป.สปร นครสวรรค์, สระบุรี, พระจอมเกล้าเพชรบุรี)
FON-Adm-524	โครงการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์สู่การเป็นหน่วยงานสีเขียวแห่งความสุข (Green Office)	เพื่อพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์สู่การเป็นหน่วยงานสีเขียวแห่งความสุข (Green Office)	ร้อยละ 30 ของวิทยาลัยที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน Green Office ระดับดีขึ้น (สบข)	มีวิทยาลัยที่สมัครเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียวเพิ่มในถึงประมาณ 2567 จำนวน 8 วิทยาลัย	วิทยาลัย จำนวน 8 แห่ง รอรับการประเมิน	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
FON-Adm-525	โครงการขับเคลื่อนคณะพยาบาลศาสตร์สู่การเป็นองค์กรคุณธรรม	เพื่อขับเคลื่อนคณะพยาบาลศาสตร์สู่การเป็นองค์กรคุณธรรม (ตามเกณฑ์สบข และสภาการพยาบาล Nursing Ethics Learning Center)	1) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 2) จำนวนวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลหน่วยงานจริยธรรมทางการพยาบาลของสภาการพยาบาล	วิทยาลัยได้ดำเนินการขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม (ตามสภาการพยาบาล Nursing Ethics Learning Center) จำนวน 19 วิทยาลัย และได้รับรางวัลรวม 11 วิทยาลัย	วิทยาลัยได้ดำเนินการขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม โดยประกาศนโยบายองค์กรคุณธรรม เจตนาเริ่มต้นด้านทุจริต และการละเมิดทางเพศในหน่วยงาน และดำเนินการกำกับติดตามให้เป็นไปตามนโยบายที่สบขกำหนด	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.มีวพบ. 20 แห่ง ไม่ดำเนินการโครงการนี้ (จักรวีชัย, นครศรีธรรมราช, นพรัตน์, แพร่, ยะลา, สระบุรี, สปร.นครสวรรค์)